
ข้อเสนอแนะ
จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2565
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564)

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านบริหารความเสี่ยง 



ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 นั้น ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) โดยมีมติให้น า
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดท าความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการใน

การพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มจ านวนกลุ่มเป้าหมาย

2. ควรจัดท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น โดยเลือกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ มีจุดเด่น เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวา่งกัน 
ซึ่งนักศึกษานั้นสามารถเลือกเรียนได้ว่าจะเรียนที่สถาบันใด 

3. ควรพิจารณาทบทวนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  เนื่องจากหลักสูตรเดิมมี
ผู้สนใจเรียนจ านวนมาก หลังจากปรับปรุงหลักสูตรใหม่ท าให้จ านวนนกัศึกษาลดลง หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

4. ควรเพิ่มหลักสูตรซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ระบบไฟฟ้า ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เนื่องจากยังไม่มีมหาวิทยาลัยที่ใดเปิดสอน
หลักสูตรนี้นอกจากสถาบันการบินพลเรือน โดยอาจจะใช้อาจารย์จากสถาบันการบินพลเรือน 
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ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
5. ควรจัดท าความร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดท าหลักสูตรการบินระยะสั้น เช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษ, IT เป็นต้น

6. ควรจัดหลักสูตรที่สามารถใช้ประสบการณ์ในการเทียบโอนหนว่ยกิต ส าหรับผู้ที่ไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง แนวทางการ
ด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

7. การจัดอบรบที่มีการมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนั้น ให้หน่วยงานผู้จัดอบรมประสานงาน
กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เป็นผู้ออกวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร ในการจัดอบรมในแต่ละครั้ง  
เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงาน
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ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

8. ควรจัดท าแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ว่าแต่ละบริษัทต้องการบัณฑิตแบบใด มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาใด เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

9. เน้นส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัยจัดท าผลงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษามากขึ้น เพื่อเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGS

10. ควรจัดท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโครงการพี่เลี้ยง เนื่องจากแต่ละสถาบันนั้นมี
ความช านาญในแต่ละด้านต่างกัน

11. ควรพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ของสระแก้ว เพื่อแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
12. ขอให้งานงานวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอข้อมูลแผนการด าเนินงานเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหาร 

ความเสี่ยง คร้ังที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565

13. ควรพิจารณากระบวนการรับนกัศึกษาของคณะครุศาสตร์ เนื่องจากมีผู้สมัครจ านวนมาก แต่จ านวนนักศึกษานอ้ยลง ซึ่งในแต่ละ
รอบของการรับสมัครควรมีการตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในรอบการสมัครก่อนหน้า ว่ามีจ านวนนักศึกษาคงอยู่กี่คน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่

14. สถาบันวิจัยควรมกีารปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่ืองของแหล่งเงินทุนสนับสนุนผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
เป็นประจ าทุกวัน

15. เชิญผู้ประสานงานแต่ละ PLAT FORM มาเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากร ให้ค าแนะน าการเขียนโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหลง่ทุน
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ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
16. ควรเร่งด าเนินการจัดตั้งศูนย์ UNI FOOD VALLEY THAILAND เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นผู้น าในด้านนี ้และสามารถต่อ

ยอดจัดหารายได้จากการเป็นที่ปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอื่นด้วย

17. งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ควรประสานงานกับกรมพัฒนาชุมชน และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) เพื่อขอรายชื่อบริษัทในเครือที่มีโครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร และน ามาจัดท าแผนการตลาด 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการสถานที่ของมหาวิทยาลยั เช่น ห้องประชุม ห้องพัก และห้องจัดเลี้ยง เป็นต้น

18. พิจารณากรอบอัตราก าลังของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เนื่องจากมีการเพิ่มหน่วยธุรกิจ จึงควรมีบุคลากรที่มีความสามารถดูแล
งานขายแบบมืออาชีพได้ อย่างน้อย 1 คน 
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ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
19. ควรก าหนดการตรวจคัดกรองด้วย ATK ให้กับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในพื้นทีม่หาวิทยาลยั เช่น 2 สัปดาห/์คร้ัง หรือ

เดือนละ 1 คร้ัง เป็นต้น 

20. ควรก าหนดการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น อาคารใดเปิดให้มี
การเรียนการสอนควรฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อสัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือ 2 สัปดาห/์คร้ัง ส่วนอาคารใดไม่ได้เปิดให้มีการเรียนการ
สอนควรฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเดือนละ 1 คร้ัง เป็นต้น
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